

# Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tinh chất Yến sào Khánh Hòa cho sức khỏe và sắc đẹp

00:03 06/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tiếp tục nghiên cứu và phát triển những sản phẩm tinh chất mới, hướng tới sức khỏe và sắc đẹp cho người tiêu dùng, đồng thời phát triển ở các thị trường quốc tế.**

Ngày 5/6, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển các dòng sản phẩm mới tinh chất yến sào Khánh Hòa Sanvinest hướng đến giá trị bổ dưỡng cho sức khỏe và sắc đẹp”.

Tham dự hội thảo có chuyên gia Nguyễn Lâm Hùng, chuyên gia sinh học nông nghiệp, Tổng Thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam; PGS,TS Nguyễn Lâm Hùng Sơn, Trưởng khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; PGS, TS Đặng Xuân Cường, Giảng viên Cao cấp Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM; GS, TS Lê Mai Hương, GS,TS Phạm Việt Cường, PGS,TS Thành Thị Thu Thủy, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;... cùng nhiều nhà khoa học, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong cả nước.



*Các đại biểu tham dự hội thảo\_Ảnh: Đ.L.*

Yến sào Khánh Hòa là nguồn thực phẩm bổ dưỡng từ thiên nhiên có giá trị dinh dưỡng cao, được các chuyên gia đánh giá có chất lượng hàng đầu thế giới, rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Giá trị sản phẩm Yến sào tại Việt Nam được đánh giá cao hơn sản phẩm các nước trong khu vực.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa là một trong những đơn vị đi đầu và tiên phong trong lĩnh vực. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, thực hiện sứ mệnh phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng cao cấp của Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa đến với cộng đồng Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa luôn nỗ lực nghiên cứu và cho ra đời gần 20 dòng sản phẩm có nguồn gốc từ Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa có giá trị dinh dưỡng cao.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và bác sỹ đã thảo luận và trình bày các tham luận về: Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa; nguồn dinh dưỡng quý giá, giàu hoạt tính sinh học trong yến sào thiên nhiên Khánh Hòa; vai trò của các chất có hoạt tính sinh học tiêu biểu của yến sào tác động lên quá trình phát triển và thoái hóa của hệ thần kinh: acid sialic và các gangliosides; Sanvinest Khánh Hòa: Thách thức, cơ hội và xu hướng phát triển; Yến sào tinh chế - tác động của Yến sào tinh chế đến bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, cập nhật xu hướng và nhu cầu của người tiêu dùng, các chuyên gia cũng đánh giá các vấn đề liên quan “Xu hướng làm đẹp da và lợi ích khi sử dụng tinh chất yến sào trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da” và “Tiềm năng ứng dụng hoạt tính sinh học trong yến sào vào sản phẩm chăm sóc sắc đẹp”.



*Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội thảo\_Ảnh: Đ.L.*

Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề cao những thành quả nghiên cứu khoa học của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trong công tác ứng dụng và phát triển sản phẩm mới tinh chất yến sào Khánh Hòa Sanvinvest hướng đến giá trị bổ dưỡng cho sức khỏe và sắc đẹp. Ông cũng đề nghị, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu và phát triển nhiều dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm từ yến sào; Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và cấp nhà nước chuyên ngành yến sào. Liên tục cập nhật thành tựu khoa học công nghệ vào việc cải tiến các dòng sản phẩm hiện có, phát triển nhiều dòng sản phẩm mới, nâng cấp mẫu mã và nhận dạng thương hiệu.



*Ông Nguyễn Đắc Tài, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đ.L.*

Trong thời gian tới, Yến sào Khánh Hòa khẩn trương thực hiện các thủ tục xuất khẩu sản phẩm sang thị trường ngoài nước, nhất là các thị trường đông dân như Trung Quốc, Ấn Độ để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn nữa các sản phẩm chế biến từ yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

Cũng nhân dịp này, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã trưng bày 3 dòng sản phẩm mới bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em, người cao tuổi và các đội tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

**Thanh Bình**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/nguyen-cuu-va-phat-trien-san-pham-tinh-chat-yen-sao-khanh-hoa-cho-suc-khoe-va-sac-dep>